

## บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประกาศจัดตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๔ เดิมมีฐานะเป็นโรงเรียนสารพัดช่างกาฬสินธุ์ สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๒๕ เป็นต้นมา โดยระยะแรกของการดำเนินงานได้เช่าอาคารเรียนของวัดสว่างคงคาเป็นสถานที่ตั้งชั่วคราว ระยะแรกของการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนเฉพาะหลักสูตรวิชาชีพพระยาศรีสุนทรโวหาร และเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๘ ได้ย้ายจากที่ทำการชั่วคราว วัดสว่างคงคา มา ณ ที่ทำการปัจจุบันบนที่ดินของราชพัสดุ มีพื้นที่ ๒๙ ไร่ ๒ งาน ๖๐ ตารางวา ห่างจากตัวจังหวัดกาฬสินธุ์ไปตามเส้นทางกาฬสินธุ์ – ร้อยเอ็ด (กิโลเมตรที่ ๑+๙๑๗.๐๐ ซ้ายทาง) ถนนสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ ๔๖๐๐๐ โทรศัพท์ หมายเลข ๐๔๓ - ๘๑๒๑๐๑ โทรสารหมายเลข ๐๔๓-๘๑๒๑๐๒ <http://www.kpc.ac.th> เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๕ โรงเรียนสารพัดช่างกาฬสินธุ์ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เนื่องด้วยตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงานด้านอาชีพเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเยาวชนในพื้นที่ความรับผิดชอบมีความต้องการที่จะเรียนในระดับประกาศนียบัตรเพิ่มมากขึ้น วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จึงเปิดบริการการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่มขึ้นอีก เป็นหนึ่งทางเลือกในปีการศึกษา ๒๕๓๕ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ในทำเลที่มีชุมชนล้อมรอบทั้งส่วนราชการ และชุมชนสงเปลือย ชุมชนทุ่งมน และชุมชนบ้านเตาไห การคมนาคมระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์กับตัวจังหวัดกาฬสินธุ์มีความสะดวก มีรถประจำทาง และรถรับจ้างวิ่งผ่าน

บุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ มีความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา มุ่งไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการร่วมเป็นเครือข่ายของสถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา สถาบันอาชีวศึกษาเอกชน และสถานประกอบการ เพื่อร่วมสมานฉันท์ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน สร้างคุณภาพในการผลิตกำลังคนในระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับที่สูงขึ้นไปให้ได้มาตรฐานสากล ต้องตามความประสงค์ของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับภาวะของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้พันธกิจที่บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมกำหนดแนวทางเอาไว้คือ พันธกิจที่ ๑ ผลิตและพัฒนาากำลังคนด้านอาชีวศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพพระยาศรีสุนทรโวหาร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พันธกิจที่ ๒ สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ พันธกิจที่ ๓ วิจัย สร้างนวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี พันธกิจที่ ๔ สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทย และรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การดำเนินการภารกิจของวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ที่ผ่านมา ดำเนินการโดยการสร้างความไว้วางใจให้กับสังคมชุมชน ในทุกระดับ พยายามและเข้าไปมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน และองค์กรภาครัฐ เอกชนในทุกโอกาสที่มีการควบคุมดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด โดยจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม ประสานกับผู้ปกครองตลอดเวลา เมื่อมีปัญหา หรือข้อแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน การบริหารจัดการภายในวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

ใช้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมทุกคนมีส่วนร่วมคิด มีส่วนร่วมรับผิดชอบร่วมกัน โดยผ่านมติของที่ประชุม และกำหนดเป็นแผนงานโครงการนำไปสู่การปฏิบัติ

การประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้สร้างความตระหนักให้กับบุคลากร โดยการให้ข้อมูลข่าวสาร จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร นิเทศติดตาม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในเรื่องของการประกันคุณภาพฯ และให้คำแนะนำเมื่อเกิดข้ออุปสรรค การประเมินตนเองวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จะจัดให้มีคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมพร้อมทั้งติดตามผลของการดำเนินงานอยู่ทุกระยะ ซึ่งผลของการติดตามประเมินผลแต่ละครั้ง ยังประโยชน์ให้แก่การปฏิบัติงานครั้งต่อไปเสมอ

จุดเด่นของวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ด้านการจัดการเรียนการสอนสาขาที่เป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน ซึ่ง ระดับ ปวช. เป็นสาขาที่ทำชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย คือ สาขาเทคโนโลยีตัวถังและสีรถยนต์ นักศึกษาที่สำเร็จในสาขานี้ ได้งานทำเป็นที่แน่นอน เพราะบริษัทโตโยต้า ประเทศไทย จำกัด ได้ลงนามในความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับบริษัทโตโยต้า ประเทศไทย จำกัด ที่จะให้การสนับสนุนในทุกด้านด้านบุคลากรส่วนใหญ่จะมีอายุใกล้เคียงกัน ความคิดความอ่านสามารถปรับเปลี่ยนเข้าหากันได้ง่ายทุ่มเทเวลาให้กับงานได้เป็นอย่างดี และรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง คือ รายวิชาเสริมสวย ช่างรถยนต์ นวดแผนไทย ดนตรี คอมพิวเตอร์ เป็นต้น วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ทำงานสนองนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เช่น โครงการคาราวานช่วยเหลือน้ำท่วมจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านสถานที่ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์มีที่ตั้งที่หาได้ง่ายไปมาสะดวก สถานที่กว้างขวาง สามารถรองรับกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก ด้านสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการสอดส่อง และควบคุมความประพฤติผู้เรียนช่วยวิทยาลัยฯ อีกทาง ด้านการประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้มีการจัดตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา (R-radio network) ๑๐๗.๕ MHz ทำให้ชุมชนรู้จักวิทยาลัยฯ ได้กว้างขึ้น เฉพาะกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่าส่งผลทำให้ ผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น ทั้งในหลักสูตร ปวช. ปวส. และหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง

จุดที่ควรพัฒนาของวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ คือ ด้านอาคารสถานที่ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จุดเร่งด่วน ได้แก่ อาคารปฏิบัติการวิชาชีพ ปรับปรุงให้มีความสะดวกเหมาะสมกับการเรียนการสอน ระบบประปา ภายในวิทยาลัยฯ จุดบริเวณน้ำดื่มสำหรับนักเรียน ปรับปรุงห้องน้ำสำหรับนักเรียนและครู เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ อีกอย่างด้านเครื่องมือ ครุภัณฑ์การศึกษาบางแผนกวิชาต้องจัดหาเพิ่มเติม และให้ทันสมัยยิ่งขึ้น

แนวทางในการพัฒนา วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ต้องจัดสรรงบประมาณลงในส่วนที่ควรพัฒนาเป็นการเร่งด่วน เนื่องจากจุดที่ควรพัฒนานั้น จำเป็นต้องใช้ในการทำกิจกรรม ส่วนเรื่องของครุภัณฑ์ก็ต้องจัดสรรงบลงไปด้วย รวมทั้งระดมทรัพยากรจากทุกแหล่งมาร่วมพัฒนาผู้เรียน และติดตามประเมินผลประชาสัมพันธ์กิจกรรม ของวิทยาลัยฯ ให้ชุมชนได้ทราบความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดและด้านครุภัณฑ์ก็ต้องจัดสรรงบประมาณมาเพื่อดำเนินการดังกล่าวต่อไป